

Ngày ngày 8/6, tỉnh Quảng Ngãi, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức sáng kiến 2 năm thành lập thí điểm mô hình Nghề nghiệp cá.

Tuy nhiên, những mô hình Nghề nghiệp cá đã thực sự là niềm kết nối người dân vùng biển khi bám biển, cũng như là niềm vui người dân tham gia khai thác tiềm năng Hoàng Sa và Trường Sa cả nước.

Là địa phương tiên tiến nhất và tỉnh Quảng Ngãi cũng chọn thí điểm mô hình nghề nghiệp cá, huyện Lý Sơn có gần 200 phương tiện tàu cá, với gần 2.000 người dân hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Thống kê của huyện Lý Sơn cho thấy, chỉ trong vòng 5 năm qua, toàn huyện đã có gần 70 tàu cá gặp nạn trên biển do nhân tai và thiên tai, làm nhiều người dân mất mạng và thiệt hại về tài sản hàng chục tỷ đồng.



Vic thành lập Nghề nghiệp cá xã An Hi, mô hình thí điểm tiên tiến nhất nhận được sự ủng hộ của người dân trong huyện. Sau gần 2 năm thành lập ban đầu chỉ 22 tàu cá với 261 người dân tự nguyện viết đơn ký tham gia, thì nay số lượng này đã tăng lên gần 58 tàu cá với 687 người dân tham gia.

Thời gian nghề nghiệp cá An Hi thành lập nay đã có 27 người dân và chài tàu cá gặp nạn trên biển nhận được sự quan tâm hỗ trợ của nhân dân cả nước, thông qua Quỹ tấm lòng vàng của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, với tổng số tiền hỗ trợ tính gần 8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Chính, chủ tịch nghề nghiệp cá xã An Hi (Lý Sơn) cho biết, sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, nghề nghiệp cá An Hi hiện nay không ngừng, nghề nghiệp và là niềm kết nối người dân yên tâm bám biển, và là niềm vui khi người dân gặp nạn trên biển khi đang hành nghề trên biển, do vậy nghề nghiệp đã thực sự là ngôi nhà chung người dân cùng phát huy sức mạnh của mình tập hợp và người dân vùng biển bám biển, và làm kinh tế và góp phần không nhỏ cho quê hương.

Còn người dân Lê Tân, 60 tuổi, chủ chài tàu cá thôn Tây xã An Hi, đang hành nghề trên biển Hoàng Sa chia sẻ, gần 30 năm bám biển, bám biển Hoàng Sa, nhiều lần gặp nạn trên biển do nhân tai và thiên tai, làm ông thiệt hại 2 con tàu cá, trị giá hàng tỷ đồng.

“Nếu không có nghề nghiệp cá, không có sự hỗ trợ thực tế của Quỹ tấm lòng vàng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì tôi và nhiều người dân khác không thể sống được, mua sắm ngư cụ tập tễnh bám biển, bám biển Hoàng Sa.”

Do đó nghề nghiệp cá như chiếc phao cứu sinh cho người dân. Vì vậy làm thực sự, Nghề nghiệp cá đã

nhân có sự tin yêu cao bà con người dân chúng tôi” Người dân Lê Tân báo cáo.

Vào tàu cá QNg 96382 TS, cá nhân dân Bùi Văn Phi, xã An Hải (huyện Lý Sơn) khi đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, bị phía Trung Quốc vô cớ bắn cháy cá bin, sau khi thoát nạn trở về, người dân Bùi Văn Phi và các lao động trên tàu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao hơn 30 triệu đồng cùng hàng trăm triệu đồng nghĩa cử nhân dân cùng, người dân Phi sai cha tàu thuyền, sẵn lòng tiếp tục vận hành.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: Tính đến thời điểm này, ngư dân sớt tin mà Quốc gia lòng vàng Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nhân sự lòng họ tâm ủng hộ góp phần các tập thể cá nhân, công chức, viên chức, người lao động trong cùng là trên 37 triệu đồng. Trong đó, Quốc gia hỗ trợ cho người dân, chi trả 6 triệu đồng Trung bình nhân khi ánh sáng trên biển mua sắm phăng tin, ngư dân có gần 13,4 triệu đồng.

Riêng tỉnh Quảng Ngãi từ ngày thành lập nghiệp đoàn nghề cá An Hải nay, đã phăng này đã có 6 nghiệp đoàn thực hiện 6 huyện trong tỉnh thành lập, vì trên 2.000 nhân viên thực 355 phăng tin tàu cá đang tham gia ánh sáng 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

*Vn Mnh (Theo DVO)*